
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 

 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายบุญเลิศ เทพจินดา ประธานสภา อบต.   
2 นายวิรัช รักมาก รองประธานสภา อบต. 

 3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.   
4 นายมณนพพร บุญลึก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ขาด   
5 นายสัญญา ชิตกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
6 นางสนธยา พินลานทุ่ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2   
7 นายโกวิท ชูวาร ี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
8 นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
9 นายวรายุทธ นิลบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   

10 นายพีรพัฒน์ สัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4   
11 นายจารีต อินทรท์ิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 12 นายธีระ รัชชะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 13 นายวิโชต ิ สุภลักษณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 
 14 นายประยุธ วายุกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   

15 นายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 16 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8    

17 นายเยาวนิตย์ บุญชู สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   
18 นายบัณฑิต แช่มไล่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   
19 นายสุพรชัย ชูประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
2 นายสุจิตร โภคัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
3 นายละเอก   วรรณคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
4 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
6 นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อ านวยการกองคลัง   
7 นางสาวอัจฉรา สมพิศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   

 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  
  
เลขานุการสภา อบต. 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา มาประชุมจ านวน 18 ท่าน     
ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯจุดธูปเทียนเพ่ือบูชา          
พระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ       

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ขอสวัสดีสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ในสมัย
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอ
เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2563  ครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน    
ต าบลกะเปา รายละเอียดเชิญรองปลัด อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
รองปลัด อบต. 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ ค่ะ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0229/ว 6775 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
          ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้จัดส่งรายชื่อ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวมายังกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่      
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25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทางอ าเภอคีรีรัฐนิคมได้ประชุมแล้วค่ะ   องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา มีจิตอาสาภัยพิบัติ จ านวน 53 คน อ าเภอคีรีรัฐนิคม จัดฝึกอบรม 
2 รุ่นค่ะ 

รุ่นที่ 1 ประกอบไปด้วย ทต.ท่าขนอน อบต.ท่าขนอน อบต.บ้านยาง   
อบต.น้ าหัก อบต.กะเปา 

รุ่นที่ 2 ประกอบไปด้วย อบต.ท่ากระดาน อบต.ย่านยาว อบต.ถ้ าสิงขร 
อบต.บ้านท าเนียบ ค่ะ 
ถ้าจะเปลี่ยนชื่อจิตอาสาภัยพิบัติคนใหม่ ส่งรายชื่อมายังองค์การบริหารส่วนต าบล 
กะเปาได้เลยค่ะ จะได้ส่งรายชื่อไปจังหวัดค่ะ แจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ     

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่ องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา           

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้จัดท ารายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 จ านวน 10 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ผลปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม มีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญครับ 
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
           สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 
2563 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        16   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    เสียง 
- งดออกเสียง      2   เสียง 

 สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  18   เสียง 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะเสนอวันก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา   
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ  
จะอยู่ตลอดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 หรือครับ ถ้าเสนอผมอยู่
ต่อนะครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เสนอไว้ก่อนครับ คุณณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  
ส.อบต. หมู่ที ่10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 4 สมัยครับ                          
            1 - 15  พฤษภาคม    พ.ศ. 2563       
            1 - 15  สิงหาคม      พ.ศ. 2563       
            1 - 15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563       
และ       1 – 15  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564        

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะเสนอก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563     
เชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติตามที่คุณบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เสนอมา             
          สมาชิกท่านใดเห็นชอบก าหนดวันสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ที่คุณบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เสนอ โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        17   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    ไม่มี 
- งดออกเสียง      1   เสียง 

           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  18   เสียง 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ ก าหนดวันสมัยประชุม    
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่คุณบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เสนอ      
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
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 3.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. 2563 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 
รายละเอียดให้นางสาว อัจฉรา สมพิศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชี้แจงครับ 

  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นางสาว อัจฉรา สมพิศ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ดิฉัน
นางสาว อัจฉรา สมพิศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 ค่ะ 
                     หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
                     เหตุผล 
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล     
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 
34/3 (2) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ให้กระท าได้โดยตราข้อบัญญัติ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียม ไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม และก ากับดูแลให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน จึงมีความ
จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 เนื่องจากเพ่ือเป็นการรักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตต าบลกะเปา จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
ขึ้นมาค่ะ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่10 
นายบัณฑิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 ครับ ผมตั้งข้อสงสัยครับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปาไม่มีรถจัดเก็บขยะ ไม่มีสถานที่ที่จะทิ้งขยะ ถ้าชาวบ้านทิ้ง 
ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาจะด าเนินการอย่างไรครับ   
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ในส่วนที่คุณบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 นั้น เป็นการร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 ตรงที่
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา และนายอ าเภอเม่น ไม่
ทราบมาจากไหนครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการชี้แจงครับ 

  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นางสาว อัจฉรา สมพิศ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉันนางสาว อัจฉรา สมพิศ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะ เป็นความ
ผิดพลาดตอนพิมพ์ค่ะ ต้องขออภัยค่ะ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบ  
            3.2 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การ
คัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563  โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        17   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    ไม่มี 
- งดออกเสียง      1   เสียง 

           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  18   เสียง 
  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปา เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ครับ 

  
 3.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
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นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ      
           เหตุผลและความจ าเป็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2562         

            ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ 

           ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
          เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชน และเพ่ือสามารถแก้ปัญหา
ความจ าเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้ งใช้เป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป รายละเอียดละเอียดให้  นายนันทวัฒน์          
ปาละคเชนร์ เลขานุการนายก อบต.กะเปา ชี้แจงครับ 

  
เลขานุการนายก อบต. 
นายนันทวัฒน์ ปาละคเชนร์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายนันทวัฒน์ ปาละคเชนร์ เลขานุการนายก อบต.กะเปา ครับ ขอชี้แจงต่อจาก
ท่านนายกครับ 

          
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา 
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  
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          ที่ 16 รายละเอียดเดิมหน้า 35 
          โครงการจัดการเลือกตั้ง 

           วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 
          เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 
          งบประมาณ 
พ.ศ. 2561     50,000  บาท 
พ.ศ. 2562     50,000  บาท 
พ.ศ. 2563     50,000  บาท 
พ.ศ. 2564     50,000  บาท 
พ.ศ. 2565     50,000  บาท 

  
 ที่ 1 รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงครับ 

          โครงการจัดการเลือกตั้ง 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คงเดิมครับ 
          เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 จากงบประมาณเดิม 50,000 เป็น 400,00 ครับ 

  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
    7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่16 โครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณภูเขาถ้ าผึ้ง รายละเอียดเดิมหน้าที่ 79 
          วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกต่อการเข้ารับบริการ 
          เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ปรับปรุงอาคารส านักงาน โดยท าการต่อเติมห้องเก็บของ ติดตั้งรางระบายน้ า พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูตัวหนอนทางเท้า 
          งบประมาณ 
พ.ศ. 2561          -           บาท 
พ.ศ. 2562          -           บาท 
พ.ศ. 2563     300,000     บาท 
พ.ศ. 2564     300,000     บาท 
พ.ศ. 2565     300,000     บาท 
          รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง 
โครงการปรับปรุงสถานที่บริเวณภูเขาถ้ าผึ้ง 
          วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหมข่องต าบลกะเปา 
          เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
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ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บริเวณภูเขาถ้ าผึ้ง 
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย งบประมาณคงเดิมครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม มีความคิดเห็นอย่างไร เชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 10 
นายบัณทิต แช่มไล่ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายบัณฑิต แช่มไล่ ส.อบต. หมู่ที่ 10 กระผมตั้งข้อสงสัย งบประมาณ
โครงการจัดการเลือกตั้ง จากเดิม 50,000 บาท เป็น 400,000 บาท มากเกินไป
หรือเปล่าครับ อยากทราบรายละเอียดครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา รายละเอียดเชิญท่านรองปลัด 
อบต.กะเปา ชี้แจงครับ     

  
รองปลัด อบต. 
นางวาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา
ค่ะ งบประมาณตั้งไว้ 400,000 บาทค่ะ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตั้งไว้ 50,000 
บาทค่ะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา มีผู้สมัครสรรหา 4 คน ซึ่งทางจังหวัด  
สุราษฎร์ธานีคัดเลือกเหลือ 3 คนค่ะ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมขอประท้วงท่านประธานครับ 
ครั้งต่อไปถ้ามีใครพูดหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาฯอยู่ ให้นั่งพูดแสดง
ความคิดเห็นได้ใช่ไหมครับท่านประธาน 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

ขอบคุณท่านสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี       
(พ.ศ. 2561 - 2565) ยังไม่เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น 400,000 บาทใช่ไหม
ครับ ถ้าอย่างนั้นตั้งงบประมาณไว้ 5,000,000 บาท  เลยครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ หากไม่มี ผมขอมติที่
ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบ 
           3.3 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ        17   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    ไม่มี 
- งดออกเสียง      1   เสียง 

           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  18   เสียง 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา เห็นชอบการพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมขอประท้วงท่านเลขาสภาฯ 
ครับ เรื่องที่ท่านกล่าวเรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ยังกล่าวไม่
หมดครับ ขาดผู้เข้าร่วมประชุมครับ ขอบคุณครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา  
ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆท่าน ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ผมขอ
ประท้วงท่านประธานเรื่องการแต่งกาย ไม่ทราบว่าท่านสังกัดหน่วยงานไหนครับ 

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะ เปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปาครับ   

           - เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าข้ามถนน ให้สมาชิกสภาฯ ทุกๆท่าน ส ารวจ
ความต้องการของชาวบ้านที่จะขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ส่งเอกสารมายังองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปาได้เลยครับ 
           - เรื่องภัยแล้งครับ ตอนนี้ด าเนินการจัดหาน้ าให้ชาวบ้านที่ประสบภัยแล้ง
อยู่ครับ ชาวบ้านหมู่ไหนเดือดร้อน ส่งค าร้องมาได้เลยครับ และหมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 
เตรียมความพร้อมเรื่องภาชนะรองรับน้ าไว้ด้วยครับ 
          - เรื่องขุดบ่อน้ าตื้น ให้สมาชิกทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ
ด้วยครับ เขียนค าร้องส่งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาได้เลยครับ 
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ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเชิญครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่2 
นายสัญญา ชิตกุล 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา  
ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 ครับ โครงการขุดบ่อน้ าตื้น
ซ้ าซ้อนกันไหมครับ กับโครงการขุดบ่อน้ าตื้นของผู้ใหญ่บ้าน และโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ชาวบ้านต่อสายไฟฟ้ามาไกลมากจากเสาไฟฟ้า ไม่ทราบว่าขยายเขต
ไฟฟ้าได้ไหมครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่3 
นายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา     
ทุกท่าน ผมนายณรงศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 ครับ 
          เรื่องประปาหมู่ที่ 1 (บ้านหาดมุด) มีความไม่พร้อมหลายอย่างครับ สายไฟ
รั่ว และหม้อมิเตอร์โดนยกครับ อยู่ในประกันใช่ไหมครับ อยากให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปดูแล มีความบกพร่องเยอะครับ อยากให้คณะกรรมการตรวจเข้าไป
ดูแลครับ 

  
ส.อบต. หมู่ที ่7 
นายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ 

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายจิรวัฒน์ ราชสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่ 7 ครับ สอบถาม
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา โครงการขุดบ่อน้ าตื้นก าหนดไหมครับว่า 
แต่ละหมู่บ้านขุดได้กี่บ่อ และท่อ (ปล่อง) ชาวบ้านซื้อเอง หรือ อบต. มีงบประมาณ
ให้ครับ เพ่ือให้ชาวบ้านหายข้อสงสัยครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 

  
นายก อบต. 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภา สมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปาทุกท่าน             
ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก อบต.กะเปา ครับ โครงการขุดบ่อน้ าตื้น ที่ 
คุณสัญญา ชิตกุล ส.อบต. หมู่ที่ 2 สอบถามมา ไม่ซ้ าซ้อนกันครับ และโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า ส่งหนังสือมาก่อนครับ ผมปรึกษากับผู้จัดการไฟฟ้าแล้วครับ     
ท่านว่าได้ครับ และเรื่องประปาหมู่ที่ 1 (บ้านหาดมุด) ที่คุณณรงศักดิ์ อินทร์ทิม    
ส.อบต. หมู่ที่ 3 สอบถามมา สายไฟรั่ว หม้อมิเตอร์โดนปลด ตอนนี้ใช้ช่างเข้าไปดูแล
แล้วครับ ก าลังปรับปรุงอยู่ ประสานกับท่านก านัน สุเชาว์ โภคัย แล้วครับ ท่าน
รับปากจะดูแลให้ และในส่วนประปาของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตอนนี้เร่ง
ประสานอยู่ครับ 

  
ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ  เทพจินดา 

สมาชิกท่านใดจะสอบถามเชิญครับ หากไม่มี ส าหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมกันในวันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ 

  
ปิดประชุม เวลา 15.00 น. 
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(ลงชื่อ)      พรเทพ ขาวจิตร 
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)       บุญเลิศ เทพจินดา 
   (นายบุญเลิศ  เทพจินดา) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                            
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
   
    

     (ลงชื่อ)       จารีต อินทร์ทิม       
                (นายจารีต  อินทร์ทิม) 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)      พีรพัฒน์ สัมพันธ์       
               (นายพีรพัฒน์  สัมพันธ์) 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (ลงชื่อ)        โกวิท ชูวาร ี      
                 (นายโกวิท  ชูวารี) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 


